

# THÀNH PHỐ Siết chặt phòng, chống dịch



Chốt kiểm soát của lực lượng chức năng thành phố duy trì tại Quảng trường 14/10.

(Ảnh chụp chiếu ngày 21/8/2021)

Sau khi Báo Thái Bình phản ánh về tình trạng một số hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn thành phố Thái Bình chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Cùng với việc chỉ đạo các phường, ban, đơn vị chức năng, các phường, xã, nhất là các phường nội thành tăng cường quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; tổ chức ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, lòng đường, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị; tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đứng đổ phương tiện giao thông không đúng nơi quy định, để biển quảng cáo, mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với các hộ kinh doanh, người dân chủ quan, lơ là, không tuân

thủ khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. UBND thành phố đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính các hộ kinh doanh không chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công

an thành phố cho biết: Với tinh thần luôn chủ động, nỗ lực cùng các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, những ngày qua, Công an thành phố lập các chốt tại nơi công cộng làm nhiệm vụ kiểm soát, đồng thời tổ chức tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp

vi phạm về phòng, chống dịch. Từ ngày 2 - 23/8, tổ công tác liên ngành của UBND thành phố đã lập biên bản về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch đối với 21 cơ sở kinh doanh dịch vụ; trong đó, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt 13 trường hợp với số tiền 97,5 triệu đồng. Công an các phường, xã lập biên bản 35 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng, đề xuất UBND phường, xã ra quyết định xử phạt; đã xử lý 35 trường hợp, trong đó phạt tiền 30 trường hợp với số tiền 37,5 triệu đồng, cảnh cáo 5 trường hợp.

Việc tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã từng bước nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh và người dân trong việc duy trì trật tự đô thị và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Tình trạng tập trung đông người nơi công cộng đã giảm; cơ bản hàng quán đóng cửa theo đúng giờ quy định. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của chính quyền và các lực lượng chức năng thì ý thức của người dân có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự đô thị và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

MINH NGUYỄN



Lực lượng chức năng thành phố nhắc nhở người dân không tụ tập đông người để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

# Y TẾ TUYẾN HUYỆN Phát huy vai trò nòng cốt

Nhắc đến tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 không thể thiếu y tế tuyến huyện. Mỗi khi có dịch trên địa bàn, họ luôn là một trong những lực lượng đầu tiên có mặt, khẩn trương khoanh vùng, dập dịch. Nguy cơ lây nhiễm cao, khó khăn, vất vả song các chiến sĩ áo trắng không quản ngại, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Đến nay, Việt Nam đã qua 3 đợt dịch và đang phải ứng phó với đợt dịch thứ tư. So với những đợt dịch trước, công tác phòng, chống dịch ở đợt dịch thứ tư này gặp nhiều khó khăn, vất vả bởi số lượng ca nhiễm Covid-19 tại các tỉnh, thành phố tăng cao, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ lây lan dịch từ bên ngoài vào Thái Bình cũng cao hơn. Vì thế, nhiệm vụ của các lực lượng tuyến đầu, trong đó có y tế huyện cũng ngày càng thêm vất vả.

Chia sẻ về công việc của lực lượng y tế dự phòng tuyến huyện, bác sĩ Bùi Thị Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh; tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; tiếp nhận và xử lý thông tin về các trường hợp nguy cơ cao; có mặt tại cơ sở điều tra truy vết, hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện, phân loại, tư vấn, điều trị dự phòng, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Do đặc thù công việc là lấy mẫu xét nghiệm, nhiệm vụ của chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao khi trực tiếp lấy mẫu cho những người trong các khu cách ly, người có nguy cơ nhiễm trong cộng đồng, người từ vùng dịch về, người có triệu chứng ho, sốt, người cách ly tại nhà. Nhiều khi cán bộ, nhân viên nữ phải đi lấy mẫu xét nghiệm vào buổi tối hoặc đêm tại các xã xa trung tâm huyện. Thế nhưng, nhận thức rõ tầm quan trọng của



Lực lượng y tế tuyến huyện làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ).

dịch trên địa bàn huyện, thành phố, lực lượng y tế dự phòng phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là lực lượng điều tra truy vết, phục vụ cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Khi có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, những người từ vùng có dịch về và những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nơi khác về tỉnh, các chiến sĩ áo trắng lập tức lên đường. Bác sĩ Phạm Văn Đồng, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Do đặc thù công việc là lấy mẫu xét nghiệm, nhiệm vụ của chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao khi trực tiếp lấy mẫu cho những người trong các khu cách ly, người có nguy cơ nhiễm trong cộng đồng, người từ vùng dịch về, người có triệu chứng ho, sốt, người cách ly tại nhà. Nhiều khi cán bộ, nhân viên nữ phải đi lấy mẫu xét nghiệm vào buổi tối hoặc đêm tại các xã xa trung tâm huyện. Thế nhưng, nhận thức rõ tầm quan trọng của

đơn vị, các xã, phường, thị trấn sao cho hợp lý, tránh để thiếu, thừa vắc-xin. Vừa phải thực hiện phòng, chống dịch nhưng vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ khi có dịch đến nay, cán bộ, nhân viên trong Khoa đường như không có ngày nghỉ trọn vẹn, công việc gia đình nhờ vào sự hỗ trợ của người thân. Bác sĩ Trần Thị Thu Hà, Trưởng khoa Khám bệnh, tư vấn, điều trị dự phòng, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Do đặc thù công việc là lấy mẫu xét nghiệm, nhiệm vụ của chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao khi trực tiếp lấy mẫu cho những người trong các khu cách ly, người có nguy cơ nhiễm trong cộng đồng, người từ vùng dịch về, người có triệu chứng ho, sốt, người cách ly tại nhà. Nhiều khi cán bộ, nhân viên nữ phải đi lấy mẫu xét nghiệm vào buổi tối hoặc đêm tại các xã xa trung tâm huyện. Thế nhưng, nhận thức rõ tầm quan trọng của

việc lấy mẫu xét nghiệm là nhanh phút nào tốt phút ấy, mọi người không chán chường, động viên nhau vượt qua khó khăn, lấy mẫu kịp thời chuyển lên tuyến trên để có kết quả xét nghiệm sớm nhất. Cùng với lực lượng y tế dự phòng tuyến huyện, cán bộ, nhân viên y tế các cơ sở khám chữa bệnh cũng tích cực vào cuộc tham gia phòng, chống dịch: bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thực hiện thu dung, cách ly người nghi nhiễm; đồng thời, bố trí lực lượng lấy mẫu xét nghiệm tại các chốt. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước, nhiệm vụ phòng, chống dịch chưa biết khi nào mới kết thúc. Xác định vai trò của mình trong cuộc chiến này, hàng ngày, hàng giờ, mỗi cán bộ, nhân viên y tế luôn sẵn sàng xông pha vào các điểm nóng của dịch bệnh. Họ xứng đáng là những chiến sĩ áo trắng trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

NHƯ HOÀNG

# ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP HUYỆN Bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng quy định

Đến ngày 17/8/2021, 8/8 hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện, thành phố và 3/3 đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026, sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời nên đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và đơn vị trực thuộc diễn ra bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Các đại hội đã giảm số lượng đại biểu khách mời, bố trí dụng cụ sát khuẩn tay, khẩu trang tại cửa ra vào hội trường. Thời gian tổ chức đại hội cũng giảm còn 1/2 ngày. Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh: Nhìn chung, hội LHPN cấp huyện và tương đương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và hướng dẫn của các ngành Công an, Quân sự; chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bài



Đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2021 - 2026.

bản cho đại hội; đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị cho đại hội bảo đảm chu đáo về mọi mặt từ trang trí khánh tiết, tuyên truyền, nhân sự đến hệ thống văn kiện theo đúng hướng dẫn. Đại Nguyễn Thị Kim Vinh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thái Bình cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Đại hội dù không có văn nghệ chào mừng nhưng không vì thế mà

mất đi không khí vui mừng, phấn khởi. Bởi tại các chi hội, chúng tôi thi đua chào mừng đại hội bằng các hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá: Báo cáo chính trị tại các đại hội có bố cục chặt chẽ, khoa học, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hội LHPN 8 huyện, thành phố đã bám sát nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ

chính trị của địa phương; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở với phương châm "Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội"; 100% chỉ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ huyện, thành phố đều đạt và vượt. Một trong những yếu tố quyết định thành công của đại hội phụ nữ cấp huyện là đã xây dựng phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp,

chính đảng cho phụ nữ; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cùng với đó, công tác nhân sự được hội LHPN cấp huyện và tương đương thực hiện nghiêm túc, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình và phát huy tính dân chủ. Các đại hội bầu ban chấp hành và ban chấp hành khóa mới đã họp kỹ từ nhất ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Số lượng ủy viên ban chấp hành hội LHPN huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 167 đồng chí, giảm 9,2% so với nhiệm kỳ trước; số lượng ủy viên ban thường vụ là 48 đồng chí; 8/8 chủ tịch và 8/9 phó chủ tịch hội LHPN huyện, thành phố tái cử; 1 phó chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương được bầu mới.

Việc tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện thành công được hội viên, phụ nữ đánh giá cao, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ. Thành công của đại hội phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 9/2021.

KUÂN PHƯƠNG

# ▶ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH Phát động phong trào thi đua và ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức cuộc họp phát động phong trào thi đua; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; vận động hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhằm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh" do UBND tỉnh phát động, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, tạo sự bền vững của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Có hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời động viên người lao động tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, phát huy tinh

sáng tạo, tích cực của người lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh nâng tầm doanh nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Hướng ứng phát động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các đại biểu dự cuộc họp đã đăng ký ủng hộ gần 2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; hỗ trợ đóng bảo đảm gặp khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và ủng hộ chương trình tiếp sức đến trường giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng thảo luận và thống nhất kế hoạch phát động phong trào thi đua tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

KHẮC ĐUẤN

# ▶ Trao xe đạp và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức trao xe đạp và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 50 chiếc xe đạp và 120 suất quà với tổng trị giá 111 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tại 6 trường trên địa bàn huyện. Các em đều là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học

tập. Toàn bộ nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

THU HOÀI